



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๑.๑.๖/ ๓๗๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ดำเนินการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ และได้ดำเนินการตามพระราชดำริในการรักษาทรัพยากรเพื่อประโยชน์ของคนในชาติ โดยมีแผนแม่บท ๓ ด้าน คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสำนึก ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปี โครงการ อพ.สธ.


ซึ่งในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน จัดอยู่ในกรอบที่ ๓ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมพิเศษ สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-แม่โจ้ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนองกิจกรรมที่ ๗ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. - แม่โจ้” เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร การศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพืชและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ร่วมกับชุมชนและโรงเรียน ให้ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรชีวภาพและกายภาพในท้องถิ่น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนแก่ท้องถิ่นต่อไป เสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ จะสามารถของบประมาณได้ ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด และให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ทำหน้าที่เลขานุการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พิจารณาเรื่องโครงสร้างของศูนย์ประสานงานฯ ดังกล่าวโดยละเอียด ว่าจะเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้สำนักวิจัยฯ หรือจะจัดตั้งในลักษณะใด เพื่อให้เป็นหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัย โดยให้นำเสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และทบทวนโครงสร้างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐพิจารณาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยและแนวนโยบายของ อพ.สธ. และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ